

10 เม.ย. 2556

DATE

NEWS ID

SOURCE

สยามรัฐ

PAGE

14

กรมป่าไม้เพิ่มเชี่ยวชาญพนักงานพิทักษ์ป่าในการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตร "การสืบสวนดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับคดีป่าไม้" ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2556 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร H.A.Slade หวังเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ในการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดได้อย่างถูกต้องรัดกุม ส่งผลให้ผู้กระทำความผิดไม่สามารถหลบเลี่ยงความผิดได้

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถิติคดีความผิดเกี่ยวกับคดีป่าไม้ ที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จับกุมดำเนินคดี ปีงบประมาณ 2556 ในรอบ 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ในภาคต่างๆ พบว่า ภาคเหนือ 307 คดี ภาคกลาง 114 คดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 168 คดี และภาคใต้ 174 คดี รวม 763 คดี เป็นพื้นที่ป่าไม้กว่า 12,714 ไร่ ซึ่งที่ผ่านมามีบางคดีที่พนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้อง เนื่องจากข้อมูลในบันทึกจับกุมของเจ้าหน้าที่ไม่ครอบคลุมและชัดเจนเพียงพอ หรืออาจมีปัญหา มีหลายประการที่ทำให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ กรมป่าไม้จึงจัดให้มีการอบรมในหลักสูตร "การสืบสวนดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับคดีป่าไม้" ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ จำนวน 72 คน โดยมีวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน และประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ในการการอบรม โดยจุดมุ่งหมายของการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน การค้น จับกุม การแจ้งสิทธิที่ถูกจับกุม การเขียนบันทึกจับกุม การติดตามผลการดำเนินคดี เพื่อให้เกิดมาตรฐานในทางปฏิบัติ เกิดความรอบคอบและรัดกุมไปจนถึงขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินคดี รวมทั้งให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงการได้รับความคุ้มครองจากรัฐและกฎหมายในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น